

TIỂU SỬ CỦA BÀ HARRIET MAYOR FULBRIGHT

Harriet Mayor Fulbright là Chủ tịch của Trung tâm J. William & Harriet Fulbright - một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm thúc đẩy sự nghiệp của người chồng quá cố của bà Fulbright, Thượng nghị sĩ J. William Fulbright, đồng thời cũng để tiếp tục công việc xã hội của chính bà. Tôn chỉ hoạt động của Trung tâm Fulbright là thúc đẩy hòa bình thế giới và các phương thức phi bạo lực trong việc giải quyết mâu thuẫn thông qua các chương trình giáo dục và hợp tác quốc tế. Trung tâm Fulbright hợp tác với các viện giáo dục sau đại học và các cá nhân có quan tâm như sinh viên, giảng viên, các học giả và lãnh đạo khắp nơi trên thế giới trong một số các dịch vụ từ hỗ trợ phát triển các chương trình du học có chất lượng đến việc tích cực kêu gọi các viện giáo dục sau đại học tham gia vào công tác kiến tạo hòa bình thế giới.

Bà Fulbright đã dành phần lớn thời gian lúc trưởng thành của mình cho lĩnh vực giáo dục và nghệ thuật. Từ năm 1997 đến 2000, bà làm Giám đốc Điều hành của Ủy ban của Tổng thống về các vấn đề nghệ thuật và nhân văn. Ủy ban này hoạt động với mục đích khuyến khích khu vực nhà nước và tư nhân cùng hợp tác nhằm nâng cao đời sống văn hóa ở Hoa Kỳ. Trước đó, bà giữ trọng trách là “Đại sứ phi chính thức” của chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Chương trình Fulbright và trong cương vị này, bà đã đến nhiều nước ở năm châu lục và đi khắp nước Mỹ để diễn thuyết về tầm quan trọng của việc trao đổi giáo dục quốc tế và vai trò then chốt của Chương trình Fulbright.

Bà còn có bề dày kinh nghiệm giảng dạy. Lúc ở Hàn Quốc, bà dạy môn Anh văn và sáng tác sáng tạo tại Đại học nữ thực Ewha, và ở Moscow, bà đã dạy các em học sinh lớp một nói và đọc tiếng Anh. Tại Hoa Kỳ, bà dạy ngành nghệ thuật ở một số viện, trong đó có Trường Maret và Đại học tư thực Hoa Kỳ (American University).

Bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính. Bà giữ chức vụ Tổng trợ lý thứ nhất tại thời điểm Ủy ban Nghệ thuật của Quốc hội được thành lập ở Đồi Capitol. Sau đó, bà được bổ nhiệm vào vị trí Thư ký điều hành của Hiệp hội các Sĩ gia Nghệ thuật Quốc hội Quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu cấp cao về Nghệ thuật tại Bảo tàng Quốc gia. Năm 1987, bà trở thành Giám đốc điều hành của Hiệp hội Fulbright.

Mười năm qua, bà đã thực hiện các chuyến diễn thuyết khắp thế giới. Bà đã được mời đến diễn thuyết về nhiều đề tài phong phú như vai trò trọng yếu của trao đổi giáo dục quốc tế, giáo dục nghệ thuật và tầm quan trọng của nó, về cuộc đời của Thượng nghị sĩ J. William Fulbright, về tài lãnh đạo và tiến bộ nhân loại, về sự kiện 11/9 và tác động của nó, và về cuộc đời của người bị mắc bệnh ung thư.

Bà Fulbright có bằng cử nhân của Đại học Radcliffe và bằng Thạc sỹ Mỹ thuật của Đại học George Washington. Bà còn nhận các bằng hạng ưu như: bằng Tiến sĩ Luật của Đại học Scranton, bằng Tiến sĩ về Văn khoa của Đại học Long Island và Đại học Giáo dục Bank Street, bằng Tiến sĩ của Đại học Pace, bằng Tiến sĩ Kỹ sư của Viện Công nghệ Stevens. Bà được xếp vào danh sách học giả danh dự của chương trình Bernett tại Trường Quốc tế học của Đại học bang Oklahoma. Nước Panama đã trao tặng bà danh hiệu cao nhất mang tên El Orden de Manuel Amador Guerrero dành cho công dân nước này. Nước Cộng hòa Hungary cũng đã trao tặng bà danh hiệu cao quý tương tự mang tên Middle Cross of the Order of Merit. Bà Fulbright cũng đã được Tổng Thị trưởng Úc trao tặng giải thưởng cao quý của Úc vì sự nghiệp phục vụ cho công tác trao đổi văn hóa và giáo dục giữa Hoa Kỳ và Úc.

Cùng với người chồng quá cố của mình, bà Fulbright cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các mâu thuẫn trên khắp thế giới.